



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.ศิริภรณ์ เรือนแป้น	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	น.ส.สุภัชชา ก้อนคำ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.วนิดา ชาริรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	น.ส.ทิพย์เนตร แสนมาโนช	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๓๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๓๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

/๕ นางทิพย์สุดา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	นางทิพย์สุดา คงสมทรง	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๔๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๔๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๖	น.ส.สุกัญญา ประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๗๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๗๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวสุกัญญา ประดิษฐ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 873)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล - อายุราชการ 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2547 ถึง วันที่ 19 เม.ย. 2554) - ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2551 ถึง วันที่ 19 เม.ย. 2554) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2547 ถึง วันที่ 19 เม.ย. 2554) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4511169114
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 92
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุกัญญา ประดิษฐ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 873)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึก เพื่อผ่าตัดจัดกระดูกโหนกแก้มหักให้เข้าที่และใส่เหล็กยึดตามกระดูก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 5 วัน (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จากกรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทยอายุ 18 ปี มาโรงพยาบาลด้วย ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชน ไม่สลบ ใบหน้าด้านขวามีรอยเขียวช้ำที่โหนกแก้ม และรอบ ๆ เบ้าตา แพทย์ทำการตรวจร่างกาย ส่งตรวจภาพรังสีทางคอมพิวเตอร์และวินิจฉัยว่ากระดูกโหนกแก้มขวาหัก จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด จึงรับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อรักษา และวางแผนผ่าตัดจัดกระดูกโหนกแก้มขวาหักให้เข้าที่ และใส่เหล็กยึดตามกระดูก ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.00 น.

จากการเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อประเมินสภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนการระงับความรู้สึก ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ ร่างกายแข็งแรง ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร ปฏิเสธการผ่าตัด และการระงับความรู้สึกมาก่อน ตรวจร่างกายประเมินลักษณะทางกายวิภาคพบมีรอยเขียวช้ำที่ใบหน้า ด้านขวาบริเวณ โหนกแก้มและรอบ ๆ เบ้าตา ปวดรอบเบ้าตาเป็นพัก ๆ คะแนนความเจ็บปวดระดับ 3 การมองเห็นชัดเจน วิสัญญีพยาบาล ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยอธิบายในเรื่องข้อควรปฏิบัติในการเตรียมตัวก่อนการระงับความรู้สึก และขั้นตอนการระงับความรู้สึกที่ผู้ป่วยจะได้รับ เปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อช่วยให้เข้าใจ ช่วยคลายความวิตกกังวลเรื่องการบาดเจ็บ และการระงับความรู้สึก

ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกายโดยวิธีใส่ท่อช่วยหายใจ ได้ให้การพยาบาลทั้งก่อน ขณะ และหลังการระงับความรู้สึก ทำการประเมินผลทางการพยาบาลเป็นเวลา 5 วัน ทำการเยี่ยมผู้ป่วย ก่อนการระงับความรู้สึก 1 ครั้ง ที่หอผู้ป่วย เฝ้าระวังขณะให้การระงับความรู้สึก และติดตามเยี่ยมหลังการระงับความรู้สึกที่ห้องพักฟื้น และที่หอผู้ป่วยรวม 3 ครั้ง พบปัญหาทางการพยาบาลทั้งหมด 6 ข้อ คือ

1. ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด และการระงับความรู้สึกเนื่องจากไม่เคยผ่าตัด และระงับความรู้สึกมาก่อน
2. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจถูกทำให้เป็นอัมพาตชั่วคราวจากการใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ
3. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นเนื่องจากได้รับการระงับความรู้สึก

4. ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากอาการปวดแผลผ่าตัดเนื่องจากเนื้อเยื่อมีการฉีกขาดจากการผ่าตัด
5. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อแผลผ่าตัด เนื่องจากมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณผิวหนังจากการทำผ่าตัดจัดกระดูกโหนกแก้มหักให้เข้าที่และใส่เหล็กยึดตามกระดูกทำให้มีการบวมของเนื้อเยื่อ
6. ผู้ป่วยและครอบครัวขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านเนื่องจากขาดประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการป้องกันการติดเชื้อ

ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข จนกระทั่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึกและการผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย รวมระยะเวลาผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด 5 วัน ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้มีผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังการระงับความรู้สึก เพื่อคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึก

2. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของวิสัญญี

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอ การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่วิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

2. สะดวกแก่การนำรถจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กไปใช้

3. ทำให้มีรถสำหรับเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กประจำหน่วยงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์